
  
               รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัท่ี ๒/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบานเปด 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ 

วันจันทรท่ี  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมหนองโคตร ช้ัน ๔ สำนักงานเทศบาลตำบลบานเปด 

 
 

ผูมาประชุม 
๑.  นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาลตำบลบานเปด 
๒.  นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาลตำบลบานเปด   
๓.  นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบานเปด  
๔.  นายสุพล  โตะปง        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๑ 
๕.  นายปศนพล  เมืองสนธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๑ 
๖.  นายธนดล  ประเสริฐทรง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๑ 

 ๗.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๑  
๘.  นายบัวฮอง  บุญจวง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒ 
๙.  นายประทีป  เสาผล   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒ 
๑๐. นายสมพงษ  พรหมแสง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒  
๑๑. นายบุญเพ็ง  สุทธิ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒ 
๑๒. นายเกษทอง  สุทธิ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒ 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑.  นายชัชวาล  ธีรภาน ุ   นายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 
 ๒.  นายวิสุทธิ ์ เจริญศรี   รองนายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 
 ๓.  นายจตุพล  สิทธ ิ   รองนายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 
 ๔.  นายสุวรรณ  โพคา   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 
 ๕.  นางสาวรุจิรา  จลุลาบุดดี  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 

๖.  นายปรีดา  นิลสาคู   ปลัดเทศบาลตำบลบานเปด  
๗.  ส.ต.อ.คมสินธุ  ประสมพืช  รองปลัดเทศบาลตำบลบานเปด 
๘.  นายธวชัชัย  พลเสนา   รองปลัดเทศบาลตำบลบานเปด 
๙.  นายจักริน  อรรคเศรษฐัง  ผูอำนวยการกองชาง 

 ๑๐. นายมนตร ี สุพรหมอินทร  ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 ๑๑. นางอรัญญา  ปองสิงห  ผูอำนวยการกองการศึกษา 
 ๑๒. นางรักเล  ปาละสานต  ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
 ๑๓. นางฐิติรัตน  ประเสริฐศรี  ผูอำนวยการกองการเจาหนาท่ี 
 ๑๔. นางสาวประพัตตรี  รถหามแห ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
 ๑๕. จ.อ.อภิชาติ  พวงฉ่ำ   หัวหนาฝายอำนวยการ 

๑๖. นางนาฏญา  วงศสุวรรณ  หัวหนาฝายนิติการ 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัท่ี ๒/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๒ 

 

 ๑๗. นายจเร  ขุมดินพิทักษ  หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
๑๘. นางภัทรรวี  สมสอาด  หัวหนาฝายพัฒนารายได 

 ๑๙. นางสุชาดา  หม่ืนทาว  หัวหนาฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
 ๒๐. นางสาวมานิดา  คำภู  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
 ๒๑. นางสาวิตรี  ประยูรพรหม  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 
 ๒๒. นางสาวธนาภรณ  อุทัยมาตย  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
 ๒๓. นางสาวรัชยา  เกตแกว  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

๒๔. นายสัญญา  เศษฐี   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
๒๕. นางสาวธิดารัตน  นาคะเจริญ  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 

 ๒๖. นางสาวกรรณิการ  แพงงา  เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 ๒๗. นางสาวปทมา  ประเสริฐสุข  นักจัดการงานท่ัวไป 
 ๒๘. นางพรสุดา  วิชาธรรม  พนักงานจางท่ัวไป 
 ๒๙. นายสงศักดิ์  จันทรสุวงศ  พนักงานจางท่ัวไป 
 ๓๐. นางสาวทิพวรรณ  ไชยแสง  พนักงานจางท่ัวไป 
 ๓๑. นางสาวอารยา  งอสอน  พนักงานจางท่ัวไป 
 ๓๒. นางชนิสรา  วงษศิริ   ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี 
 ๓๓. นายกิตติศักดิ์  แกวไสย  ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี 
 ๓๔. นายเอกรัฐ  ชุมแวงวาป  ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี 
 ๓๕. นายสมภพ  ออนละมัย  ท่ีปรึกษาสภาเทศบาลตำบลบานเปดกิตติมศักดิ์ 
 ๓๖. นายสุทธิศักดิ์  สัสดีไกรสร  กำนันตำบลบานเปด 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐  น. 

นายเจษฎา  ชัยมงคล   ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดมาครบองคประชุมแลว 
เลขานุการสภาเทศบาล การประชุมในวันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๗ 

ครั้งที่ ๑ จากนั้นไดเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลบานเปดขึ้นจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติหนาท่ีตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ไดกลาวสวัสดีสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล รอง 
ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมการประชุมสภาทุกทานท่ีเขา

รวมการประชุมในครั้งนี้ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 
๒/๒๕๖๗ ครั ้งที ่ ๑ ซึ ่งตรงกับวันจันทรท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา 
๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมหนองโคตร ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลตำบลบานเปด 
จากนั้นไดนำเขาสูระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ ขอ ๑.๑ แนะนำ 
ประธานสภาเทศบาล ขาราชการยายมาใหม จำนวน ๑ รายคือ นางสาววรัชยา  เกตแกว ตำแหนง 

นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ขอใหทานไดแนะนำตัวตอท่ีประชุม 
 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัท่ี ๒/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๓ 

 

นางสาววรัชยา  เกตแกว  ไดกลาวสวัสดีทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร  
นักวิชาการคอมพิวเตอร หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ตนชื่อนางสาววรัชยา  
ปฏิบัติการ   เกตแกว ตำแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ โอนยายมาจากเทศบาล

ตำบลสาวะถี เมื ่อวันท่ี ๑ พฤษภาคมที ่ผ านมา ปจจุบันสังกัดอยู ที ่กอง
ยุทธศาสตรและงบประมาณ เทศบาลตำบลบานเปด  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย ไดกลาววายินดีท่ีไดรูจักและขอเขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไป 
ประธานสภาเทศบาล   

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งท่ีผานมา 
   ๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ 

วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๗ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้ง 
ประธานสภาเทศบาล ท่ีผานมา ๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกประจำป 

พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๗ มีสมาชิกสภาฯ ทาน
ใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในรายงานการประชุมนี้หรือไม  

นายธนดล  ประเสริฐทรง  ตนไมไดขอแกไขแตจะชี้ใหเห็นวาในรายงานการประชุมสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรกประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั ้งที ่ ๑ วันที ่ ๑๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๗ มีจำนวน ๔๙ หนา ตนเห็นขอผิดพลาดประมาณ ๑๙ แหง
ท่ีตรวจพบ ซ่ึงมีขอท่ีไมนาจะผิดพลาดคือในหนาท่ี ๓๒ ในรายงานการประชุม
ท่ีระบุชื่อ ส.ต.อ.คมสินธุ ประสมพืช ระบุตำแหนงวานายกเทศมนตรี ซึ่งทาน
ดำรงตำแหนงรองปลัดเทศบาลอยู และในหนาท่ี ๔๗ นายปรีดา  นิลสาคู ระบุ
ตำแหนงรองปลัดเทศบาล ถาเปนสวนอื่นผิดตนไมติดใจแตผิดในตำแหนง
หนาที่ในสวนนี้ จะไปโทษเลขานุการสภาฯ ก็คงไมไดเพราะเปนไปตามที่ทาน
วาในการประชุมคราวที ่แลววาไดรับเงินเดือนเทากับสมาชิกสภาฯ แต
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมที่ทางเทศบาลตองจายคาเบี้ยประชุม
ใหจำนวน ๑,๓๒๕.๕๐ บาทตอครั้ง ท่ีจะตองเปนผูท่ีรับผิดชอบ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ขอใหทานไดบันทึกในรายงานการประชุมแลtแกไขใหถูกตองตามท่ี 
ประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาฯ ไดอภิปรายเม่ือสักครู จากนั้นไดถามในท่ีประชุมวาระเบียบ

วาระที่ ๒ เรื ่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่ผานมา ๒.๑ 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๗ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไข
เปลี่ยนแปลงขอความในรายงานการประชุมนี้เพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมี 
จึงขอมติในท่ีประชุม รับรอง ๗ เสียง ไมรับรอง ๐ เสียง งดออกเสียง ๕ เสียง 
รับรอง ๗ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน  มัสมี  รองประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัท่ี ๒/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๔ 

 

๓.  นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗.  นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมรับรอง ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๕ เสียง คือ  

๑.  นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕.  นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกประจำป พ.ศ. 
๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๗ ดวยคะแนนเสียงขางมาก  

   ๒.๒ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งท่ี 
๒ วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๗ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้ง 
ประธานสภาเทศบาล ท่ีผานมา ๒.๒ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกประจำป 

พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๗ มีสมาชิกสภาฯ ทาน
ใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในรายงานการประชุมนี้หรือไม ปรากฏวา
ไมมี จึงขอมติในที่ประชุม รับรอง ๗ เสียง ไมรับรอง ๐ เสียง งดออกเสียง ๕ 
เสียง 
รับรอง ๗ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน  มัสมี  รองประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗.  นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมรบัรอง ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๕ เสียง คือ  

๑.  นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕.  นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัท่ี ๒/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๕ 

 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกประจำป พ.ศ. 
๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๗ ดวยคะแนนเสียงขางมาก  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

   ๓.๑  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๔๒๐,๐๐๐ 
บาท (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

จากนั้นไดเชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป  
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) โดยมีหลักการคือ 

ขออนุมัต ิใช จ ายเง ินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน 
๔๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปตั้งจายเปน แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรและ
การแพทย เครื่องวัดระดับเสียง พรอมอุปกรณประกอบการใชงาน ตั้งไว 
๔๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องวัดระดับเสียง Class ๑ หรือ 
Type ๑ จำนวน ๑ เครื่องๆ เปนเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ 

   - เครื่องวัดระดับเสียง Class ๑ หรือ Type ๑ วัดระดับเสียงและ
ว ิ เคราะห ความถ ี ่ ในล ักษณะ Real Time ม ีค ุณสมบ ัต ิตามมาตรฐาน
คณะกรรมาธิการระหวางประเทศวาดวยเทคนิคไฟฟา (ICE) หมายเลข 
๖๑๖๗๒-๑ ระดับความถูกตอง Class ๑ 

   - เครื ่องปรับเทียบความถูกตองของเสียง (Sound calibrators 
ระดับความถูกตอง Class ๑) 

   - วัดระดับเสียงไดในชวง ๒๕ ถึง ๑๓๐ เดซิเบล หรือดีกวา 
   - มีหนวยความจำจัดเก็บขอมูลภายในตัวเครื่องและเก็บขอมูลใน SD 

Card 
   - แหลงจายไฟ เปนระบบไฟแบตเตอรี่อัลคาไลนหรือแบตเตอรี่ประจุ

ไฟใหม และสามารถใชงานตอเนื่องไดไมนอยกวา ๗ ชั่วโมง หรือมากกวา หรือ
สามารถตอไฟกระแสตรงระหวางใชงาน 

   - ชุดโปรแกรมแยกความถ่ี Octave Analysis ๑/๑, ๑/๓ หรือดีกวา 
   - อุปกรณสำหรับการใชงานครบชุดประกอบดวย ไมโครโฟน ฟองน้ำ

ปองกันลมไมโครโฟน สายคลองมือ สาย USB สำหรับถายโอนขอมูลเขาเครื่อง
คอมพิวเตอร กระเปาสำหรับใสเครื่อง ขาตั้งเครื่องปรับระดับได 

   - ตั้งจายตามราคาทองตลาดปจจุบัน เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมได
กำหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสำนักงบประมาณ 

   - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐(๒) 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัท่ี ๒/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๖ 

 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้ง
ท่ี ๖/๒๕๖๗ หนาท่ี ๑๔ ลำดับท่ี ๑ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)   

รวมงบประมาณท่ีขออนุมัติใชจายเงินสะสมท้ังสิ้น  ๔๒๐,๐๐๐  บาท 
โดยมีเหตุผลคือ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑเพื่อใชในการปฏิบัติราชการเปนไปตาม
ภารกิจงานท่ีรับผิดชอบและมอบหมายใหเกิดประสิทธิภาพและสามารถแกไข
ปญหาเกี่ยวกับขอรองเรียนเรื่องมลภาวะทางเสียงของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เทศบาลตำบลบานเปด 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน จึงขออนุมัติใชจายเงิน
สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ินและอยูภายใตเง่ือนไขกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีของ
เทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ณ วันที ่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ 
เทศบาลตำบลบานเปดมียอดเงินสะสมทั้งสิ้น ๑๒๐,๗๗๑,๕๑๖.๓๙ บาท กัน
เงินไวตามระเบียบฯ สามารถใชจายเงินสะสมไดไมเกิน ๑๐๔,๓๒๐,๖๓๒.๕๖ 
บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ขอ ๙๗ เพื่อสภาเทศบาลตำบล
บานเปดไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ในระเบียบวาระท่ี ๓.๑ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถาม  
ประธานสภาเทศบาล  เก่ียวกับระเบียบวาระนี้หรือไม 

นายชัยรัตน  มัสมี    ในระเบียบวาระท่ี ๓.๑ นีส้วนตัวตนก็เห็นดวยในการจัดซ้ือเครื่องวัด 
รองประธานสภาเทศบาล ระดับเสียงเพื่อที่จะเขาไปควบคุมสถานบันเทิงริมบึงหนองโคตรที่อยูรอบบึง

หนองโคตรหลายๆ รานซ่ึงมีการรองเรียนมาจากชาวบานละแวกนั้น แตพอตน
ไดไปศึกษาตามคุณสมบัติคุณลักษณะหรือสเปคที่กำหนดนั้นใดลเคียงกัน 
แตกตางกันในสวนของราคาและประเทศผูผลิต แตมีความแตกตางของราคา 
ซึ ่งตนไดไปสอบถามมายกตัวอยางเชน เครื ่องของไตหวันจะประมาณ 
๕๐,๐๐๐-๗๐,๐๐๐ บาท โดยเปนราคาไมรวมไมโครโฟน ถารวมไมโครโฟน
ราคาอาจจะสูงขึ ้นเล็กนอย สวนของญี ่ปุนราคาจะประมาณ ๘๐,๐๐๐-
๑๐๐,๐๐๐ บาท เปนราคาโดยประมาณ ของเนเธอแลนดราคาประมาณ 
๑๓๐,๐๐๐ บาท สวนของอเมริกาและเยอรมันซึ ่งถือวาเปนเครื ่องที ่ได
มาตรฐานมากที่สุด รวมอุปกรณทุกอยาง มีใบเซอรหรือใบรับประกันราคา
ประมาณ ๒๐๕,๐๐๐-๒๑๐,๐๐๐ บาท ตนจึงเกิดขอสงสัยวาราคาท่ีนำเสนอ
ในวันนี้ซึ่งเปนราคา ๔๒๐,๐๐๐ บาทนั้น ไมทราบวาราคาดังกลาวนี้ไดมาจาก
ท่ีไหน คุณสมบัติทุกอยางกับท่ีตนไปสืบมาดูตามคุณลักษณะที่ทานระบุใน
ญัตติเทียบเคียงเหมือนกัน ถาเราซื้อในราคานี้ทั ่วไปเราอาจจะซื้อไดตั้ง ๒ 
เครื่อง  แตอยากจะใหมีขอชี้แจงวาสาเหตุที่ราคาสูงเพราะอะไร จึงขอฝาก
ทานประธานสภาฯ สอบถามไปยังผูท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องนี้ดวย 

 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัท่ี ๒/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๗ 

 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ขอเชิญทางฝายบริหารไดอธิบายชี้แจงขอซักถามของทานสมาชิก  
ประธานสภาเทศบาล  สภาฯ  

นายชัชวาล  ธีรภานุ   ขอเชิญทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไดอธิบายชี้แจงตอท่ี  
นายกเทศมนตรี    ประชุม 

นายมนตรี  สุพรหมอินทร   ตามญัตติเรื่องการขออนุมัติจัดซ้ือเครื่องวัดระดับเสียงอยางท่ีทุกทาน 
ผูอำนวยการกองสาธารณสุข ทราบสถานการณปญหาของเทศบาลตำบลบานเปด ณ ตอนนี้การเจริญเติบโต 
และสิ่งแวดลอม ของชุมชน สถานประกอบการอื่นๆ มากมายในพื้นที่ของเรา ขอรองเรียนหรือ

ปญหาท่ีประชาชนโดยท่ัวไปไดรับผลกระทบและรองเรียนมายังเทศบาลตำบล
บานเปด แมแตการใชชีวิตประจำวันของประชาชนภายในตำบลบานเปดเอง 
มลพิษทางเสียงเปนอีกปญหาไมวาจะเปนเสียงบนทองถนน แมแตเสียงคอม
แอร เสียงสุนัขหรือสัตวตางๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเรา จึงมีความจำเปนท่ี
จะตองมีผลชี ้ชัดทางวิทยาศาสตรวาสิ่งที ่เกิดขึ ้นกับสิ ่งที ่ประชาชนไดรับ
ผลกระทบนั้นเขาขายเรื่องเหตุรำคาญหรือไม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เรามีความจำเปนตองมีครุภัณฑทางวิทยาศาสตรที ่จะสามารถชี ้ชัดไดใน
ประเด็นดังกลาว ท่ีผานมาการดำเนินงานของเราคือ ขอความอนุเคราะหไปยัง
หนวยงานอื่น เชน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในสวน
ของเทศบาลนครขอนแกน และสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๑๐ ซ่ึงหนวยงาน
เหลานี้ไมไดสนับสนุนหรือใหการชวยเหลือเราอยางเต็มที่เนื ่องจากแตละ
หนวยงานตางมีภารกิจ ทั้งครุภัณฑเหลานั้นมีราคาแพงเขาไมสามารถใหเรา
ยืมได แลวสถานการณในปจจุบันนี้ที่เกิดขึ้น เชน หมูที่ ๑๖ ที่กำลังรองเรียน
ไดมีการขอความอนุเคราะหแตไมมีหนวยงานใดเขามาใหความชวยเหลือได 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีความจำเปนตองใชครุภัณฑดังกลาว ใน
สวนของเรื ่องคุณลักษณะของเครื ่องเรามีการสืบคนจากหลายๆ สวน ซ่ึง
รายละเอียดในเรื่องของการใชเครื่องเหลานี้ตามท่ีทานทราบมีตั้งแตราคาหลัก
๑๐,๐๐๐-๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพียงแตวาคุณสมบัติที่เหมาะสมและตรงกับ
ความตองการท่ีเราจำเปนตองใชซ่ึงเราไดปรึกษากับผูมีประสบการณอยางเชน 
เทศบาลนครขอนแกนเขาไดใหคำแนะนำวาควรจะใชเครื่องลักษณะดังกลาว 
ท้ังสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๑๐ ซ่ึงรายละเอียดมีประมาณ ๒-๓ หนา แตท่ี
บรรจุลงในญัตติน ี ้จะเปนเร ื ่องกวางๆ คือ เร ื ่องเทคนิค วิชาการ และ
คุณลักษณะรายละเอียดตางๆ แตราคาที่เราไดมานี้นำมาจาก ๑. สืบคนจาก
บริษัทหางรานผู มีอาชีพในเรื ่องนี ้ และ ๒. จากหนวยงานคือสำนักงาน
สิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๐ ที่ใหคำแนะนำมาในเรื่องนี้คือเรื่องราคา ซึ่งสำนักงาน
สิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๐ ใชคุณสมบัติดังกลาวและราคาดังกลาว แตละเครื่องก็
ตองมีการรับประกันอยูแลว ทั้งนี้ทั ้งนั ้นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมมี
ความจำเปนที่จะขอเรียนวามีความจำเปนจริงๆ ที่ตองใชเครื่องดังกลาวนี้เพ่ือ
อำนวยความสะดวกและเปนเครื่องมือในการทำงาน ตลอดจนการแกไขปญหา
ใหกับประชาชนผูไดรับผลกระทบ หากเราไมมีวัสดุครุภัณฑดังกลาวเราก็ไม



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัท่ี ๒/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๘ 

 

สามารถชี้ชัดไดวาสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเรา เราจะแกปญหาในลักษณะนี้ได
อยางไร แนวทางท่ีจะเปนนั้นจะเปนอยางไร ขอสำคัญคือเครื่องเหลานี้ตองได
มาตรฐานตามคณะกรรมาธิการระหวางประเทศวาดวยเทคนิคไฟฟาหรือ IEC 
ขอสำคัญคือเครื่องมีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายฟงกชัน หลากหลาย
คุณลักษณะ ทั้งความแมนยำ ขอสำคัญคือเครื่องวัดเสียงเหลานั้นผลของการ
ใชเครื ่องตองมีความแมนยำ คลาดเคลื ่อนนอย และสามารถนำไปใชเปน
หลักฐานในชั้นศาลได ทำใหเราตองการใชเครื่องลักษณะดังกลาว ซึ่งเราไดรับ
คำชี้แนะและขอแนะนำจากหลายๆ สวน จึงขอนำเรียนใหทานสมาชิกสภาฯ 
ไดนำไปพิจารณา 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล เพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมี จากนั้นไดขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๙ เสียง 

ไมเห็นชอบ ๑ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง 
เห็นชอบ ๙ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๑ เสียง คือ นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ  

๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน 
๔๒๐,๐๐๐ บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดระดับ
เสียง พรอมอุปกรณประกอบการใชงาน ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๒  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๙๙,๖๐๐ 
บาท (กองการศึกษา) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๙๙,๖๐๐ บาท (กองการศึกษา) จากนั้นไดเชิญฝาย

บริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
 
 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัท่ี ๒/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๙ 

 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป  
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองการศึกษา) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใช

จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙๙,๖๐๐ บาท เพ่ือ
นำไปตั้งจายเปน แผนงานการศึกษา งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน ประเภทคาครุภัณฑสำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ตั้งไว 
๙๙,๖๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 
๒๔,๐๐๐ BTU จำนวน ๔ เครื่องๆ ละ ๒๔,๙๐๐ บาท เปนเงิน ๙๙,๖๐๐ 
บาท  

- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สำนักงบประมาณ ฉบับ
เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไขครั้งท่ี 
๑๓/๒๕๖๗ หนาท่ี ๒ ลำดับท่ี ๑ (กองการศึกษา)   

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใชจายเงินสะสมทั้งสิ ้น ๑,๓๕๘,๐๐๐ 
บาท โดยมีเหตุผลคือ เพื่อใหบริการผูเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกฟน
โปงใหไดรับความสะดวกในการเรียนรู 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน จึงขออนุมัติใชจายเงิน
สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ินและอยูภายใตเง่ือนไขกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีของ
เทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบลบานเปดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯ สามารถใชจายเงินสะสมไดไมเกิน 
๑๐๔,๒๙๘,๖๓๒.๕๖ บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ขอ ๙๗ เพ่ือ
สภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดอธิบายซักถามในระเบียบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัท่ี ๒/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๑๐ 

 

๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน 
๙๙,๖๐๐ บาท (กองการศึกษา) เพ่ือจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ดวย
คะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๓  ขออนุม ัต ิใช จ ายเง ินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน 
๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สำนักปลัดเทศบาล) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สำนักปลัดเทศบาล) จากนั้นได

เชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป  
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใช

จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เพื่อนำไปตั้งจายเปน แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง เพ่ือ
จัดซ้ือรถยนตไฟฟาสองสวาง รายละเอียดดังนี้ รถยนตไฟฟาสองสวาง ชนิด ๔ 
ลอแบบ ๔x๔ เครื่องยนตดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ จัดซื้อตามราคาทองตลาด 
เนื่องจากเปนครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสำนักงบประมาณ  

   - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๒) 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้ง
ท่ี ๒/๒๕๖๗ หนาท่ี ๑๘ ลำดับท่ี ๑ (สำนักปลัดเทศบาล)   

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใชจายเงินสะสมทั้งสิ ้น ๔,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท โดยมีเหตุผลคือ  

๑. ใชสนับสนุนงานดับเพลิงและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
๒. เพื่อชวยใหเกิดความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ในกรณีที่บาง

พ้ืนท่ีเกิดอัคคีภัย บริเวณดังกลาวไมสามารถมีไฟฟาใช รถไฟฟาสองสวางจึงมี
ความจำเปนอยางยิ่งในการอำนวยความสะดวกในการทำงานและชวยเหลือ
ประชาชนผูประสบอัคคีภัยใหไดรับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

๓. เพื ่อชวยในการดำเนินการแกไขภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย 
อุบัติเหตุและอุบัติภัยภายในเขตเทศบาลตำบลบานเปดใหเปนไปอยางมี 
ประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียของประชาชน 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัท่ี ๒/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๑๑ 

 

๔. เพิ ่มขีดความสามารถในการบรรเทาเหตุและภาวะฉุกเฉิน 
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ ่น และกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอราชการและประโยชนสาธารณะ 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน จึงขออนุมัติใชจายเงิน
สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ินและอยูภายใตเง่ือนไขกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีของ
เทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบลบานเปดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯ สามารถใชจายเงินสะสมไดไมเกิน 
๑๐๔,๓๒๐,๖๓๒.๕๖ บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ขอ ๙๗ เพ่ือ
สภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติตอไป  

ในสวนของขอมูลเพิ่มเติมตนขอชี้แจงเพิ่มเติมในสวนของอัคคีภัยมี
การบริหารจัดการพื้นท่ีตามหลักสูตรสากลมีสูตรการคำนวณอยู ไมใชวาไดมา
ลอยๆ พ้ืนท่ีก่ีไรตองใชรถก่ีคัน ตองใชพนักงานดับเพลิงก่ีคน ซ่ึงเปนหลักสากล
ทั่วไปสามารถคนหาขอมูลได ตามขอมูลสถิติ ตั้งแตป ๒๕๖๔ มีเพลิงไหมใน
เขตเทศบาลตำบลบานเปดจำนวน ๑๑๗ ครั้ง, ป ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๐ ครั้ง, 
ป ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔๐ ครั้ง และป ๒๕๖๗ ผานไป ๕ เดือนจำนวน ๙๖ ครั้ง 
ขณะนี้เรามีรถอยูทั้งหมด ๖ คัน ซึ่งแบงเปนประเภทรถดับเพลิงมีเพียง ๑ คัน 
นอกนั้นเปนรถบรรทุกน้ำอีก ๔ คัน และรถกระเชาอีก ๑ คัน อายุการใชงาน
เฉลี ่ยก็ ๑๐ กวาปขึ ้นไป บางคันซื ้อมาตั ้งแต พ.ศ. ๒๕๕๐ รถบรรทุกน้ำ 
ทะเบียน ผก-๑๗๖๕ ขอนแกน ๑๗ ปเขาไปแลว นี้เปนขอมูลเบื้องตน สวน ณ 
ปจจุบันสิ่งที่ควรจะเปนอยางท่ีที่ตนชี้แจงเรามีรถดับเพลิง ๑ คันสำหรับผูคน
ในเขตเทศบาลตำบลบานเปดตามทะเบียนราษฎรลาสุดท่ีตรวจสอบขอมูลมา
คือประมาณ ๔๘,๐๐๐ คน ตามหลักสากลทั่วไปแลวเมื่อคำนวณตามสูตรการ
คำนวณประชากรต่ำกวา ๕๐,๐๐๐ คน ควรจะมีรถดับเพลิง ๖-๗ คัน แต
ตอนนี้เรามี ๑ คันเพราะอัตราการคำนวณนี้ไมรวมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค 
ในสวนของอัตรากำลังพลเรามีเจาหนาที่ทั้งหมด ๑๔ คน แบงกันเขาเวร ๒๔ 
ชั่วโมง เฉลี่ยแลววันละ ๖-๗ คน แลวคน ๖-๗ คนตองดูแลคน ๕๐,๐๐๐ คน 
ซึ่งจริงๆ แลวนักดับเพลิง ๑ คนตอประชากร ๕๕๒ คน เราคำนวณงายๆ เอา 
๔๘,๐๐๐ คนหารดวย ๕๕๒ คน เพราะฉะนั ้นตำบลบานเปดควรจะมี
เจาหนาที่ดับเพลิงไมต่ำกวา ๘๖ คน กลาวคือยังหางไกลอยูแลวดวยพื้นท่ี
ประมาณ ๔๕ ตารางกิโลเมตรของเราความหนาแนนของประชากรในพื้นท่ี
อัตราความเสี่ยงคือ ๓.๕ นาที อัตราเฉลี่ยตอนนี้เราเขาถึงไดไมเกิน ๗-๑๐ 
นาที เพราะฉะนั้นมีความจำเปนท่ีจะตองขยายฐานปฏิบัติการเพราะตอนนี้เรา
มีฐานปฏิบัติการแคเพียง ๒ จุด คือบริเวณบึงหนองโคตรกับอาคารปองกันฯ 
บริเวณดานหลังโรงเรียนเทศบาล ซึ่งการออกปฏิบัติภารกิจก็อาจจะไมเขาทัน
รวดเร็ว ควรจะมีฐานปฏิบัติการอยางนอย ๓-๔ จุดดวยซ้ำ ซ่ึงแตละฐานก็ควร
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จะมีอุปกรณเครื่องไมเครื่องมือท่ีครบครันเพราะเรื่องนี้ไมใชเรื่องเลน เปนเรื่อง
เก่ียวกับการสูญเสียเปนเรื่องของชีวิตและทรัพยสิน ถาหากไมเจอกับตัวก็คงไม
ทราบเพราะฉะนั้นเครื่องไมเครื่องมือท่ีพรอมและเจาหนาท่ีท่ีพรอมจะสามารถ
ลดความสูญเสียได บางพื้นท่ีอยางท่ีทานทราบหากเกิดเหตุจะตองมีการตัดไฟ 
ทุกวันนี้เราใชวิธีการเปดไฟหนารถกันแลวใชไฟสองเทาที่พวกเรามี สาเหตุท่ี
จะตองขอใหครบเซ็ตครบเครื่องเพราะวาถาคนทำงานจริงจะทราบเวลาไป
หนางานแลวอุปกรณไมพรอมก็ไมสามารถปฏิบัติภารกิจได เหมือนเราเปนชาง
แลวเราไมมีสวานแตเรามีคอน มีคอนไมมีตะปู มีทุกอยางก็ไมมีปลั๊กสามตา 
มันก็ปฏิบัติหนาที่ลำบากเพราะฉะนั้นการที่จะเพิ่มเติมในสวนของการบริหาร
จัดการเรื่องอัคคีภัยก็อยากจะทำแบบบูรณาการ ใหมีทุกอยางที่จะใชในการ
ปฏิบัติงาน ดังนั ้นจึงขอไดโปรดนำเสนอตอที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบล     
บานเปดพิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล   

นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  ตนเห็นดวยกับการท่ีจะซ้ือรถไฟฟาสองสวาง ชนิด ๔ ลอแบบ ๔x๔ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ แตในญัตติท่ีเสนอมาไมมีรายละเอียดวาเครื่องยนตท่ีจะซ้ือมีขนาดเทาใด สวน

ภาพท่ีแนบมาก็เปนภาพเกาๆ และไมชัดเจน ตนก็ไดแตสงสัยวาฝายบริหารไป
เอารูปภาพมาจากไหน 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ขอเชิญทางผูบริหารตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายชัชวาล  ธีรภานุ   ตนขออนุญาตใหทางสำนักปลัดเทศบาลเปนผูตอบขอซักถาม ถาหาก 
นายกเทศมนตรี มีภาพปจจุบันขอใหรีบนำมาเสนอตอท่ีประชุมไดเลย เนื่องจากวาเจาหนาท่ีได

ออกไปปฏิบัติงานภาคสนามรวมกับทางอำเภอ จึงขอใหทางสภาฯ ดำเนินการ
ประชุมตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดอธิบายซักถามในระเบียบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ เสียง งด

ออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
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๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน 
๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สำนักปลัดเทศบาล) เพื่อจัดซื้อรถยนตไฟฟาสองสวาง 
ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๔  ขออนุม ัต ิใช จ ายเง ินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน 
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สำนักปลัดเทศบาล) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สำนักปลัดเทศบาล) จากนั้นได

เชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป  
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใช

จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เพื่อนำไปตั้งจายเปน แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อจัดซ้ือ
เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโขง แบบเครื่องยนตดีเซล รายละเอียดดังนี้ เครื่องสูบน้ำ
ชนิดหอยโขง แบบเครื่องยนตดีเซล ขนาด ๖ สูบ ๖ จังหวะ ขนาดไมนอยกวา 
๑๕๐ แรงมา พรอมปมแรงดันสูง ทอสูบน้ำไมนอยกวา ๑๖ นิ้ว ติดตั้งบน  
เทรลเลอรสำหรับลากจูงเคลื่อนที่ได พรอมอุปกรณ ฯลฯ จำนวน ๑ เครื่องๆ 
ละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑนอกบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสำนักงบประมาณ เปนผลิตภัณฑในประเทศหรือนำเขา
จากตางประเทศ 

   - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๒) 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ท่ี ๖/๒๕๖๗ หนาท่ี ๑๕ ลำดับท่ี ๒ (สำนักปลัดเทศบาล)   

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใชจายเงินสะสมทั้งสิ ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพื่อเปนการแกไขปญหาในดานการบริหารจัดการน้ำทวมหรือ
อุทกภัยท่ีเกิดข้ึนภายในเขตเทศบาลตำบลบานเปด 
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๒. เพื่อใหเทศบาลตำบลบานเปดมีเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ และ
เครื ่องมืออุปกรณมาใชในการพัฒนา การบริหารจัดการ ฟ นฟูแหลงน้ำ
ธรรมชาติ รวมถึงสามารถชวยเหลือบรรเทาภัยพิบัติจากแหลงน้ำ ภัยแลงและ
น้ำทวมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลบานเปด 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน จึงขออนุมัติใชจายเงิน
สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจหนาที่ของ
เทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบลบานเปดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯ สามารถใชจายเงินสะสมไดไมเกิน 
๑๐๔,๓๒๐,๖๓๒.๕๖ บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ขอ ๙๗ เพ่ือ
สภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม  

นายชัยรัตน  มัสมี   เก่ียวกับเรื่องเครื่องสูบน้ำนั้นท่ีผานมาท่ีแลวเราก็เคยคุยกันเรื่องของ 
รองประธานสภาเทศบาล การขออนุมัติจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ในครั้งนี้ไดเสนอญัตติเขามาเปนเครื่องสูบน้ำ

ขนาด ๑๖ นิ้ว จึงอยากสอบถามวาเครื่องท่ีเราขออนุมัตจิัดซ้ือในวันนี้จะนำไป
ติดตั้งท่ีจุดใด เพราะวาตอนนี้ท่ีมีน้ำทวมก็จะมีท่ี ๑. หมูบานอโณทัย ๒. วัด
สันติสุข-หมูบานพวงเพชร และแถวปม ปตท.บานหัวทุง คือจุดที่เจอวิกฤตทุก
ครั้งท่ีมีฝนตกลงมา ในสวนของปม ปตท. กับทางหนวยบริการปฐมภูมิหัวทุงก็
มีน้ำรอการระบายอยู สวนการทวมขังท่ีเปนจริงก็คืออยูท่ีหมูบานสินธาราบาน
หนองโจดและหมูบานอโณทัย ในชวงนี้ก็มีการกอสรางทอ Culvert ของโยธาธิ
การจังหวัดที่ไดทำการกอสรางใกลแลวเสร็จ คือบริเวณเสนริมบึงหนองโคตร
ไปโรงเรียนสอนคนตาบอดออกไปถนนมะลิวัลย ในสวนนี้ก็กำลังดำเนินการ
กอสราง ตนจึงอยากจะสอบถามวาเม่ือจัดซื้อมาแลวเราจะเอาเครื่องสูบน้ำไป
ติดตั้งไวท่ีจุดใดในการสูบพรองน้ำ ตนเปนหวงเพราะวาบางครั้งถาเราไปติดตั้ง
ในวัดสันติสุขซึ่งตอนนี้ก็มีทางจังหวัดหรือทางนายอำเภอทานก็เขาไปดูการ
พรองน้ำออกไป จึงอยากถามวาเครื่องสูบน้ำดังกลาวนี้เปนเครื่องขนาดใหญ 
แลวเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กของเราขนาด ๘ นิ้วนาจะอยูประมาณ ๒-๓ เครื่อง 
เครื่องหนึ่งก็จะใชน้ำมันประมาณ ๔๐ ลิตรสำหรับเครื่องสูบน้ำขนาด ๘ นิ้ว 
แตเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๖ นิ้วใชน้ำมันเทาไหรตนก็ไมแนใจวาใน ๑ วันจะใช
น้ำมันเปน ๑๐๐ ลิตรหรือไม จึงอยากสอบถามวาถาเราซื้อมาแลวจะนำไป
ติดตั้งท่ีจุดใด คุมคากับการใชงานหรือไม สมมุติวาเราจะเอาไปสูบน้ำท่ีสิน
ธาราเราก็มีโครงการที่จะวางทอระบายน้ำ ๑ เมตรจากดานในซอยบาน ผอ.
ลำดวนออกมาดานนอกใชงบประมาณเทาไหรนั ้นตนก็ยังไมไดศ ึกษาดู
รายละเอียด กับการท่ีจะซื้อเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งอยูตลอดมันคุมคาหรือไม
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ทำไมเราไมทำใหไดมาตรฐาน ทำรองระบายน้ำที่ไดมาตรฐานออกมาเลยกับ
การซื้อเครื่องสูบน้ำ เราควรที่จะแกไขที่ตนเหตุไมใชมาแกไขที่ปลายเหตุ ตน
ไมไดขัดของอะไรถาหากจะจัดซื้อแตอยากจะทราบรายละเอียดในการที่ทาน
จะซ้ือ ตนจึงขอสอบถามผานประธานสภาฯ ไปยังผูรับผิดชอบเรื่องนี้ดวย 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ตนขออนุญาตรบกวนเวลาสักครูเก่ียวกับเรื่องน้ำทวมและขอบคุณท่ี 
นายกเทศมนตร ี ถามไถกันเขามา ตนคิดวาตนเหตุจริงๆ ของการบริหารจัดการน้ำทวมก็คือ

การศึกษาหาความรูใหรอบดานและรอบคอบวาแตละพื้นที่เรามีสถานการณ
แบบไหน การบริหารจัดการน้ำทวมนั้นเรามีหลายมิติเพราะฉะนั ้นเราจะ
แกปญหาดวยวิธีเดียวคงจะเปนไปไมได ตำบลบานเปดอยางที่ทุกทานทราบ
โดยลักษณะทางกายภาพเปนกระทะใหญอยูแลว ในกระทะใหญก็มีหลุมเล็กๆ  
เชน ในหมูบานสินธารา บริเวณหนาปม ปตท.บานหัวทุง แลวก็มีอีกหลายท่ีซ่ึง
แตละท่ีก็จะมีการบริหารจัดการน้ำทวมในแตละพ้ืนท่ีแตกตางกัน แตละท่ีก็จะ
มีการบริหารจัดการแบบระยะยาว ระยะกลาง และระยะเรงดวนหรือแบบ
เฉพาะหนา ซึ่งมีความแตกตางกันไปตามสถานการณน้ำในแตละป อยางเชน
หมูบานสินธารา เราทำโครงการไปเปนโครงการขุดวางทอมาจากสามแยก
บานทาน ผอ.ลำดวนมาจนถึงดานหนาถือวาเปนการบริหารจัดการแบบระยะ
ยาว ระยะกลางคือการท่ีเราสแตนบายเครื่องสูบน้ำขนาด ๘ นิ้วและ ๑๒ นิ้วไว
อยูแลวบริเวณหนาหมูบานสินธาราซึ่งไมใช ๑๖ นิ้วแนนอนเพราะไมไดมี
วัตถุประสงคจะนำไปติดตั้งบริเวณนั้น สวนการบริหารจัดการเครื่องสูบน้ำ ใน
ปที่แลวมีเครื่องสูบน้ำอยูในตำบลบานเปดจำนวน ๑๑ เครื่อง ยังไมเพียงพอ 
เทศบาลมีอยูเพียง ๒ เครื่อง และเราจะตองทำการจองไปยังหนวยงานอ่ืนเปน
การลวงหนาซึ่งในตอนนี้ก็นาจะมีการจองไปหมดแลว เราจำเปนตองขอความ
รวมมือในการบริหารจัดการน้ำ ความจริงเครื่องสูบน้ำตนทำเรื่องขอไปหลาย
ขนาด เราตองใชท้ังขนาด ๘ นิ้ว ๑๒ นิ้ว ๑๖ นิ้ว ๒๔ นิ้ว ใชทุกขนาดท่ีเราควร
จะมีในการบริหารจัดการเฉพาะหนา สวนเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๖ นิ้ว เพราะ
ในตอนนี้น้ำไหลเขาบึงหนองโคตรเขามาครั้งละเปนเมตรแตระบายออกทีวัน
ละ ๓-๕ เซนติเมตร ตอนนี้เรามีอยู ๓ หัวสูบ ปกติเราขอความรวมมือเครื่อง
สูบน้ำขนาด ๒๔ นิ ้วหรือ ๓๐ นิ ้วมาจากกรมชลประทานและสำนักงาน
ชลประทานเขต ๖ ซึ่งเราไดขอความอนุเคราะหทุกป ในปนี้เครื ่องสูบน้ำมี
แนวโนมที่จะไมวางเพราะอยาลืมวาไมใชจะมีเราเพียงตำบลเดียวที่น้ำทวม 
รอบท่ีแลวก็ไดเอาไปชวยเหลือตำบลพระลับ เราก็อุตสาหไปขอเขามาก็เกรงใจ
ตำบลพระลับ ที่อื่นเขาก็ทวม ก็มีความจำเปนตองใชเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก
และขนาดใหญเพ่ือบริหารจัดการน้ำใหเทาทัน ซ่ึงเครื่องสูบน้ำตัวนี้จะมาพรอม
กับเทรลเลอรสามารถลากจูงไดในกรณีที่ฉุกเฉินถามีน้ำทวมใหญเพิ่มเติมพื้นท่ี
อื่นก็สามารถเอาไปบรรเทาทุกขไดทันทวงที แตวัตถุประสงคหลักๆ ในกรณีท่ี
เครื่อง ๓๐ นิ้วนะครับของกรมชลประทานไมวางเราไมสามารถพรองน้ำออก
ไดทัน ตอนนี้มีแตขาเขาเติมแตขาเขามาบึงหนองโคตร เขา ๑๐ ทางออกทาง
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เดียว เพราะฉะนั้นเราก็ตองเพิ่มประสิทธิภาพในการเรงระบายน้ำออกจากบึง
หนองโคตรดวย อันนี้คือวัตถุประสงค สวนรายละเอียดยังมีอีกเยอะแยะเต็ม
ไปหมดเลย ในสวนของเครื่องสูบน้ำจริงๆ เราตองใชในรอบนี้ตองใชทั้งหมด
เกือบ ๑๕ เครื่องท่ีจะตองสแตนบายไวกอน เพ่ือความรวดเร็วในการแกปญหา
อยางเชนบริเวณแยกบานกังวานท่ีน้ำลนมาจากเขตแนวทอของเทศบาลนครท่ี
เชื่อมกัน ตัวนั้นเราตองใชเครื่องสูบสงขนาด ๓ กิโลที่จะสูบจากบานกังวาน
แลวก็ตรงไปลงคลองยาวบริเวณหนาบานอดีตทานนายกไพศาล สวนนี้ก็ตอง
ทำเรื่องขอทางปองกันฯ จังหวัดไวซึ่งเราตองใช ๒ เครื่องเพราะเครื่องนี้ก็จะ
สูบออกจากทางสันติสุขเหมือนกันใหออกมาถนนมะลิวัลยโดยตรงเลย เหมือน
รอบที่แลวเราก็ไดไปทดลองมาแลว เราก็ทำได แลวไปเอาผักตบชวาออกให
เรียบรอยและจะออกไปลอกทอ สวนทานท่ีจะรองเรียนก็รองเรียนไป ความ
จริงก็คือความจริงเราไมกลัวอยูแลว เราก็ทำถูกตอง ตอใหทานไมรองพวกเรา
ก็ทำอยูแลว แตที่ไปพูดวาตนไปสรางเขื่อนแตมันเกินระดับสติปญญาที่จะ
อธิบายตนก็ไมอยากจะอธิบาย ใครจะไปบาสรางเขื ่อนไปทิ้งโงสรางเขื ่อน
ถูกตองหรือไม หลักฐานภาพถายตนก็มี ตนขอใชสิทธิ์ในการอธิบายชี้แจงเรื่อง
การแกไขปญหาน้ำทวมตองทำเปนองครวม ถาถามมา ก.ไกตอบ ข.ไขไปถาม 
ค.ควายอีกถูกตองหรือไม ถาถาม ก.ไกอีกตนก็จะตอบไปจนถึง ฮ.นกฮูก สวน
เรื ่องเครื่องสูบน้ำนั้นเรามีความจำเปนตองใชหลายสิบเครื่องไปติดตั้งตาม
สถานที่ตางๆ ที่เราตองใชงาน ไมใชเฉพาะเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๖ นิ้วเทานั้น 
เราใชท้ัง ๘ นิ้ว ๑๒ นิ้ว ๑๖ นิ้ว ๒๔ นิ้ว เพ่ือนำไปติดตั้งตามสถานท่ีตางๆ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล  เพ่ิมเติมหรือไม  

นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  ในการอธิบายชี้แจงรายละเอียดของทานนายกเทศมนตรี ตนขอรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ วาทานไมจำเปนตองออกลีลาเพราะตามที่ทานยื่นญัตติเขามาก็ไมใชเพื่อให

เกิดการทะเลาะกัน 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ตนขอใชสิทธิพาดพิง 
นายกเทศมนตรี  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ตนขอใหยุติเพราะไมเกิดประโยชนในการประชุม ตนไมใหสิทธิท้ังผูท่ี 
ประธานสภาเทศบาล ประทวงและผูขอใชสิทธิพาดพิง การประชุมเกือบจะดีแลว ตนขอใหยุติเพียง

เทานี้กำลังจะชื่นชมทานนายกเทศมนตรีวาในวันนี้ทานไดใหขอมูลไดดีมาก 
หากทานใหขอมูลแบบนี้ในการประชุมที่ผานมา เราคงไดขอมูลประกอบการ
พิจารณาในเบื้องตน ตอนนี้เรามีเครื่องสูบน้ำเพียง ๒ เครื่อง เปนเครื่องสูบน้ำ
ขนาด ๘ นิ้ว ตนขอสอบถามเพิ่มเติมเพื่อเปนขอมูลดวยวาตนไมมีความรูใน
เรื่องนี้ คำวา “สูบสง” กับ “ขนาดของเครื่อง” มีความสอดคลองกันอยางไร 
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นายชัชวาล  ธีรภานุ    ตนขออธิบายคราวๆ เปนภาพรวมซ่ึงโดยสถานการณเฉพาะจุดนั้น 
นายกเทศมนตรี เราตองใชเครื่องสูบน้ำที่เหมาะสมกับสถาณการณ เชน บริเวณคริสตจักรถา

หากมีบึงพักน้ำขนาดใหญเราก็สามารถสอดทอขนาด ๑๒ นิ้วลงไปได หรือ
บริเวณหมูบานสินธารานั้นเราจะตองทำการขุดเพ่ิมเพ่ือใหรองรับทอท่ีมีขนาด
ใหญขึ้น เพราะเราใชทอขนาด ๘ นิ้วแลวไมทันจึงจำเปนตองใชทอขนาด ๑๒ 
นิ้วในการสูบน้ำออกจากจุดนั้น สวนเครื่องสูบสงก็จะเปนอีกวิธีการหนึ่งเราจะ
วาดวย ๓ กิโล, ๕ กิโลหรือ ๑๐ กิโลซึ่งจะเปนภาพใหญของปองกันฯ จังหวัด
ท่ีมาชวยเหลือเรา เหมือนรอบท่ีแลวท่ีเราสูบสงเครื่องใหญขนาด ๑๐ กิโลท่ีเรา
เดินทอสีสมยาวมาท่ีบานเปด ซ่ึงเปนครั้งแรกท่ีเราไดรูมิติของเครื่องสูบน้ำมาก
ขึ้นวาสามารถฝนธรรมชาติได สามารถฝนระดับ ๑๒ เมตร จากตรงนั้นขึ้นมา
ตรงนี้หรือบริเวณแยกบานกังวานที่ระยะทางคอนขางยาว เหมือนเปนการ
บายพาส (By pass) จากแยกกังวานมาลงคลองยาวโดยไมตองเขาระบบกอน 
เพราะฉะนั้นแตละฟงกชัน (Function) แตละพ้ืนท่ีจะแตกตางกันไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ตนขอสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับเครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบสงนั้นเปน 
ประธานสภาเทศบาล คนละประเภทกันใชหรือไม และเรื่องคุณสมบัติท่ีแตกตางกันราคาแตกตางกัน

มากหรือไม จึงขอสอบถามไวเพื ่อเปนขอมูลในอนาคต ตนเขาใจในความ
จำเปนของระเบียบวาระนี้เขาใจตั้งแตการประชุมครั้งที่ผานมา แตตองขอติง
ไปทางผูบริหารวาทานไมไดใหขอมูลในสวนนี้กับทางสภาฯ ในครั้งท่ีผานมา 
สวนตัวมีความเขาใจและเห็นใจวาจำเปนตองใช แตวาระเบียบวาระที่ผานมา
เราก็ไดพิจารณาแลว ผานการพิจารณาไปแลว จึงไมสามารถบรรจุในวาระการ
ประชุมได แตวันนี้เปนเรื่องใหมที่ทานนายกเทศมนตรีเสนอเขามาเพื่อจัดซ้ือ
เครื่องสูบน้ำขนาด ๑๖ นิ้ว แตในสวนขอมูลที่ทานใหมาก็มีความเขาใจใน
ความจำเปน ในสวนของเครื่องสูบสงถาเปนไปตามที่ทานนายกเทศมนตรีได
อธิบายชี้แจงรายละเอียดจะเปนคนละประเภทกัน การใชงานก็ยอมแตกตาง
กัน สวนราคาก็นาจะแตกตางกัน สวนในเรื่องของขนาดที่แตกตางกันก็ใชใน
จุดท่ีแตกตางกัน สรุปประมาณนี้ถูกตองหรือไม จากนั้นไดถามในท่ีประชุมวามี
สมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม 

นายสุพล  โตะปง   ทานนายกเทศมนตรีไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดในขอซักถามของ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ญัตตินี้ถือวาเปนการดี ตนอยากสอบถามวาโครงการที่ทานจะจัดซื้อเครื่องสูบ

น้ำไปติดตั้งเปนขอๆ คือ คำถามที่ ๑ เครื่องเดิมที่อยูตรงจุดบึงหนองโคตรนั้น
และโซลาเซลลยังใชไดหรือไม คำถามที่ ๒ เรามีนโยบายหรือโครงการท่ีจะทำ
ที่ระบายน้ำแหงใหมหรือไม หรือจะตองสูบน้ำแบบนี้ทุกป ตนเห็นดวยที่น้ำ
ทวมแลวสูบออกอยางเรงดวน แตทางผูบริหารมีแผนในระยะยาวเพื่อเตรียม
รับไวหรือไม และทางผู บริหารไดปรึกษากับโยธาธิการฯ หรือไมในฐานะ
เทศบาลตำบลบานเปดมอบโครงการใหจังหวัดหรือโยธาธิการฯ มาชวยเหลือ
เรา สำหรับงบประมาณนั้นตนก็ไมทราบวาจำนวนเทาใด หรือทำอะไรบาง 
สวนใหญเทศบาลเราเนนระบายน้ำออกจากบึงหนองโคตร เรามีนโยบายท่ีเปน



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัท่ี ๒/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๑๘ 

 

โครงการที่ถาวรหรือไม ตนขอสอบถามในที่ประชุมนี้เปนภาพรวมถือวาทาน
นายกเทศมนตรีเปนผูกำกับดูแล เรามีนโยบายที่จะแกไขโดยการซื้อเครื่องสูบ
น้ำ ตนเปนหวงเรื่องเครื่องสูบน้ำเพราะใชในการสูบปนี้แลวนำมาเก็บไวโดยท่ี
ในปหนาไมรูวาจะยังใชไดอยูหรือไม และขอสอบถามวาปจจุบันนี้มีเครื่องสูบ
น้ำจำนวนก่ีเครื่องและใชไดก่ีเครื่อง 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    สำหรับคำถามขอท่ี ๑ ท้ัง ๓ ระบบรวมท้ังโซลาเซลลยังใชงานได 
นายกเทศมนตร ี ตามปกติ ขอท่ี ๒ ปจจุบันเรามีเครื่องสูบน้ำท้ังหมด จำนวน ๓ เครื่อง เปนของ

เราเอง จำนวน ๒ เครื่อง ซึ่งเปนเครื่องท่ีเกาพอสมควร ๑ เครื่องและเครื่อง
ใหมที่เพิ่งซื้อมาลาสุดอีก ๑ เครื่อง สวนอีก ๑ เครื่องไดรับบริจาคจากโยธาธิ
การฯ เนื่องจากเขาไดรับการจัดสรรมา ๕ เครื่อง จึงไดมอบใหกับเทศบาลเรา 
๑ เครื่อง ในสวนโครงการระบายน้ำบึงหนองโคตรตามที่ทานทราบวาน้ำมา
จากหลายทางแตออกทางเดียว เราคงทราบเรื่องจะระบายน้ำออกไปแกงน้ำ
ตอนมาโดยตลอดซึ่งโครงการดังกลาวนั้นแทบจะเปนไปไมได ตอนที่สำรวจใช
งบประมาณ ๖๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้สำรวจลาสุดใชงบประมาณเกินกวา 
๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทแลว ใชเวลาในการดำเนินโครงการ ๕-๖ ป ผาน
เสนทางชุมชนมากมายซึ่งไดมีการพูดคุยกันแลวอาจจะเปนไปไดยาก ในสวน
ของผูบริหารเองไดมีการดำเนินการขอรับงบประมาณเหลือจายเพิ่มเติมป 
๒๕๖๗ นี้ โดยขอผานทานอิทธิพล ชลธราศิริ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในการ
ชวยประสานงานและในวันที่ ๒๖ พฤษภาคมนี้ตนจะเขาประชุมรวมกับทาง
โยธาธิการในการมาขยายลอกคลองยาวกอน ทำคลองยาวที่เรามีทางออก
เพียงจุดเดียวนี้ใหกวางขวางสมบูรณ ทำใหการดำเนินของน้ำไดสะดวกข้ึน จุด
นี้เปนจุดแรกซึ่งใชงบประมาณจำนวน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในสวนที่ ๒ คือ
เราไดมีโครงการใหทางชางออกไปสำรวจอยูเพื ่อเราจะชวยบายพาส (By 
pass) ออกจากบึงหนองโคตรแตสุดทายก็ไปที่คลองยาวอยูดี แตเราจะไมไป
บรรจบกันโดยเราจะไดทำทอลอดไปลงบริเวณหนาซอยจิตตะมัยหรือรานทอป
ซุปเปอรมาเก็ต ยาวตรงไปแลวเลี้ยวขวาและเลี้ยวซายอีกทีซ่ึงจะผานหนาบาน
อดีตทานนายกไพศาล และไปลงตรงคลองยาวดานปลายโดยท่ีไมตองมาผาน
คลองยาวสวนกลางบริเวณหมูบานชลลดาชวยผันน้ำไปทางนั้น เพราะน้ำใน
สวนนั้นจะมาจากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและหมูบานบุศรินทร เราจะ
ทำการแยกน้ำกัน ในสวนของสถานีสูบหลักน้ำจะมาจากทางบานกอกเปน
หลักและบริเวณอ่ืนๆ นี้คือโครงการท่ีกำลังสำรวจระดับอยูวาเปนไปไดแคไหน 
งบประมาณใชไดเพียงใดซ่ึงมีความเปนไปไดประมาณรอยละ ๙๐ แลว ตอนนี้
ท่ีจะไลระดับใหออกจากจุดนั้น ซ่ึงถาทำไดจริงอาจจะตองมีการใชเครื่องสูบน้ำ
ขนาด ๑๖ นิ้วในการชวยสูบน้ำออกจากตรงนั้นอีกที ไมตองสูบน้ำลงมาอัดกัน
ที่หมูบานชลลดาเพียงอยางเดียวเพราะน้ำจะไหลไมทัน อันนี้เปนโครงการท่ี
กำลังศึกษาขอมูลกันอยูในเบื้องตน 

 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัท่ี ๒/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๑๙ 

 

นายสุพล  โตะปง   แลวเรื่องประตูน้ำมีโครงการเพ่ิมเติมหรือไม ท่ีจะทำการพรองน้ำออก  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ จากบึงหนองโคตรและเอาเครื่องใหมไปติดตั้งมีโครงการจะดำเนินการหรือไม

โดยการนำน้ำจากบึงหนองโคตรลงคลองยาวที่อยูติดกับหมูบานชลลดา ที่ตน
ไดอภิปรายวาโซลาเซลลใชไดหรือไม ท่ีทานนายกเทศมนตรีไดอธิบายชี้แจงวา
ยังใชการได ตนอยากทราบวาจะมีโครงการท่ีจะดำเนินการใหมหรือไม ท่ีไมใช
การท่ีจะตองสูบน้ำออกมีหรือไม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ตนขออนุญาตชี้แจงเปนขอเท็จจริง ๒ มุมคือ มุมแรกเชิงหลักการใน 
นายกเทศมนตรี เรื่องของการไลระดับทางน้ำใหไหลไปนั้นตนเห็นดวยถาเอาบริเวณบอลวาลว

ออกมันก็จะไหลสโลปไปแบบปกติในกรณีที่ปกติ ซึ ่งเราอยาลืมวาทางออก
เดียวที ่ไหลไปจะตองไปเจอประตูน้ำอีกบานหนึ ่งที ่บริเวณโรงพยาบาล
ขอนแกนราม ซ่ึงประตูน้ำนั้นไมไดอยูในอำนาจหนาท่ีของเรา เพราะฉะนั้นอีก
ขอเท็จจริงท่ีเราจะใชบูรณาการการตัดสินใจโครงการรวมกัน เพราะเคยมีกรณี
ท่ีประตูน้ำตรงนั้นระบายไมทันน้ำก็จะหนุนข้ึนมาไหลลงบึงหนองโคตรเชนเดิม 
ถาเรายังไมมีฟงกชันในการเปดและปดไดตนจึงไดใหคนที่เกี่ยวของออกแบบ
ประตูน้ำบริเวณนั้น เราควรที่จะเปด-ปดไดในกรณีปกติก็ใหไหลตามสโลปใน
กรณีที่ทุกประตูเปดหมด แตในกรณีที่เทศบาลนครขอนแกนบริหารจัดการน้ำ
เราก็ตองมีฝายกั้นน้ำกันไวเหมือนกันในกรณีที่น้ำจะไหลยอนคืนกลับมา ซ่ึง
ตอนนี ้อยู ในสวนที ่กำลังศึกษาขอมูลอยู แตถ าจะเอาออกมาเลย ๑๐๐ 
เปอรเซ็นต ตนก็ตอบคำถามไมไดในกรณีที่น้ำดันกลับมา เราจะตองปกปอง
ตัวเองอยางไรในเมื่อประตูน้ำที่โรงพยาบาลขอนแกนรามไมเปนไปตามที่เรา
คิด อันนี้ไมใชขอสรุปเปนเพียงขอเสนอแนะคราวๆ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล เพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมี จากนั้นไดขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๘ เสียง 

ไมเห็นชอบ ๑ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง 
เห็นชอบ ๘ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๑ เสียง คือ นายชัยรัตน  มัสมี  รองประธานสภาเทศบาล 
งดออกเสียง ๓ เสียง คือ  

๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัท่ี ๒/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๒๐ 

 

๓. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน 
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สำนักปลัดเทศบาล) เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโขง 
แบบเครื่องยนตดีเซล ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๕  ขออนุม ัต ิใช จ ายเง ินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน 
๑,๙๙๘,๙๐๐ บาท (กองคลัง) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๑,๙๙๘,๙๐๐ บาท (กองคลัง) จากนั้นไดเชิญฝาย

บริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ในระเบียบวาระท่ี ๓.๕ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
นายกเทศมนตร ี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๑,๙๙๘,๙๐๐ บาท (กองคลัง) ตนขออนุญาตใหทาน

รองนายกเทศมนตรีเปนผูนำเสนอรายละเอียดตอท่ีประชุม 

นายวิสุทธิ์  เจริญศรี    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป  
รองนายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองคลัง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๙๙๘,๙๐๐ บาท เพื่อนำไป
ตั้งจายเปน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางปรับปรุง
โถงชั้นลาง (ฝงทิศเหนือ) เพื่อใชเปนหองฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
และฝายพัฒนารายได ตั้งไว ๑,๙๙๘,๙๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งกอสราง โครงการกอสรางปรับปรุงโถงชั้นลาง (ฝงทิศเหนือ) เพื่อใชเปน
หองฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินและฝายพัฒนารายได กองคลัง 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง
ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๗ หนาท่ี ๔ ลำดับท่ี ๒ (กองคลัง)   

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ขอ ๙๗ 

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใชจายเงินสะสมทั้งสิ ้น ๑,๙๙๘,๙๐๐ 
บาท โดยมีเหตุผลคือ เพื่อใชเปนหองฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
และฝายพัฒนารายไดปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวกใหแกประชาชน
ท่ีมาติดตอราชการไดรับความสะดวกสบายมากข้ึน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน จึงขออนุมัติใชจายเงิน
สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ินและอยูภายใตเง่ือนไขกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีของ
เทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ณ วันที ่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ 
เทศบาลตำบลบานเปดมียอดเงินสะสมทั้งสิ้น ๑๒๐,๗๗๑.๕๑๖.๓๙ บาท กัน
เงินไวตามระเบียบฯ สามารถใชจายเงินสะสมไดไมเกิน ๑๐๔,๒๙๘,๖๓๒.๕๖ 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัท่ี ๒/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๒๑ 

 

บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ขอ ๙๗ เพื่อสภาเทศบาลตำบล
บานเปดไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  กอนท่ีทางสมาชิกสภาฯ จะอภิปรายในระเบียบวาระนี้ตนขออนุญาต 
ประธานสภาเทศบาล ผู บร ิหารใหทางกองคลังไดอธ ิบายชี ้แจงรายละเอียดเพิ ่มเติม ในการ

เปลี่ยนแปลงจากการประชุมครั้งที่ผานมามีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบประมาณ 
และรายละเอียดตางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงใหม 

นายจเร  ขุมดินพิทักษ   จากรายละเอียดเรื่องเดิมงบประมาณท่ีตั้งไว ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ไดมี 
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง การเปลี่ยนแปลงโดยการเสนอญัตติเพิ่มเติมงบประมาณเปน ๑,๙๙๘,๙๐๐ 

บาท ในสวนที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือ ตูบิวทอิน (Buit in) ดานหลังฝงทิศเหนือ
ขนาดความกวาง ๑๒ เมตร ความสูง ๓ เมตร คิดเปนพื้นที่ ๓๖ ตารางเมตร 
และตูเก็บเอกสารแบบลอเลื่อนจะมี ๒ สวนท่ีเพ่ิมข้ึนมาทำใหราคาเพ่ิมข้ึน 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล เพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมี จากนั้นไดขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ 

เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง คือ 
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน 
๑,๙๙๘,๙๐๐ บาท (กองคลัง) เพื่อจัดทำโครงการกอสรางปรับปรุงโถงชั้นลาง 
(ฝงทิศเหนือ) เพื่อใชเปนหองฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินและฝาย
พัฒนารายได ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัท่ี ๒/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๒๒ 

 

   ๓.๖  ขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณโครงการใชจายเงินสะสม ในคราว
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบานเปด สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองชาง) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๖ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล โครงการใชจายเงินสะสม ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลบานเปด 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองชาง) จากนั้นไดเชิญฝาย
บริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ในระเบียบวาระท่ี ๓.๖ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
นายกเทศมนตรี งบประมาณโครงการใชจายเงินสะสม ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบล

บานเปด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองชาง) ตนขอ
อนุญาตใหทานรองนายกเทศมนตรีเปนผูนำเสนอรายละเอียดตอท่ีประชุม 

นายวิสุทธิ์  เจริญศรี    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  
รองนายกเทศมนตรี งบประมาณโครงการใชจายเงินสะสม ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบล

บานเปด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๖ วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๖๖ โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
โครงการใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี ้

   ขอความเดิม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบ
ลงทุน หมวดคาที ่ดินและสิ ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปการ 
โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ ๒ บานเปด (จากสามแยกศาลาประชาคมหมูที่ ๒ ถึงบานนายไพศิลป 
หาญสุริย) ตั้งไว ๑,๑๕๕,๗๐๐ บาท เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ำ
พรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๒ บานเปด (จากสามแยก
ศาลาประชาคมหมูท่ี ๒ ถึงบานนายไพศิลป หาญสุริย) รายละเอียดดังนี ้

    งานวางทอระบายน้ำ 
๑. ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๑๖๒.๐๐ เมตร พรอมบอพักและรางวี  
๒. ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๑๗๕.๐๐ เมตร พรอมบอพักและรางวี 
รวมทั้งสองฝงความยาวรวม ๓๓๗.๐๐ เมตร พรอมปายโครงการ จำนวน ๑ 
ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด 

     - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้ง
ท่ี ๘/๖๖ หนาท่ี ๒๐ ขอท่ี ๑๓ (กองชาง) 

แกไขเปลี ่ยนแปลงเปน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
กอสราง งบลงทุน หมวดคาที ่ด ินและสิ ่งกอสราง ประเภทคากอสราง
สาธารณูปการ โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๒ บานเปด (จากสามแยกศาลาประชาคมหมูที่ ๒ 
ถึงบานนายไพศิลป หาญสุริย) ตั้งไว ๑,๑๕๕,๗๐๐ บาท เพื่อจายเปนคา



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัท่ี ๒/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๒๓ 

 

กอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๒ 
บานเปด (จากสามแยกศาลาประชาคมหมูท่ี ๒ ถึงบานนายไพศิลป หาญสุริย) 
รายละเอียดดังนี้ 

    งานวางทอระบายน้ำ 
๑. ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๑๖๒.๐๐ เมตร พรอมบอพักและรางวี  
๒. ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๑๗๕.๐๐ เมตร พรอมบอพักและรางวี 
รวมทั้งสองฝงความยาวรวม ๓๓๗.๐๐ เมตร พรอมปายโครงการ จำนวน ๑ 
ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด 

     - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้ง
ท่ี ๘/๖๖ หนาท่ี ๒๐ ขอท่ี ๑๓ (กองชาง) 

   โดยมีเหตุผลคือ เพื่อใหถูกตองตามแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบล
บานเปดกำหนด ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน จึงขออนุมัติแกไข
แบบแปลนและปร ิมาณงานโครงการใช จ ายเง ินสะสม ซ ึ ่ งการแก  ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใชจายเงินสะสมดังกลาว โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ขอ ๙๗ เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  สืบเนื่องจากกองชางไดออกแบบโครงการเปนทอขนาด ๐.๖ เมตร  
ประธานสภาเทศบาล หรือ ๖๐ เซนติเมตร ซึ่งในการพิมพอาจจะมีการผิดพลาดทำใหการพิจารณา

อนุมัติในสภาครั้งกอนนั้นเปน ๔๐ เซนติเมตรในฝงดานหนึ่ง จึงนำระเบียบ
วาระนี้เขาสู สภา จากนั้นไดถามในที ่ประชุมวามีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะ
อภิปรายซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ี
ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัท่ี ๒/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๒๔ 

 

๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง คือ 
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณโครงการใชจายเงินสะสม 
ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลบานเปด สมัยวิสามัญ สมัยที ่ ๒ 
ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองชาง) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๗  ขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๗ (กองสวัสดิการสังคม) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๗ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองสวัสดิการสังคม) จากนั้นได

เชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ในระเบียบวาระท่ี ๓.๗ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
นายกเทศมนตร ี รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองสวัสดิการสังคม) ตนขอ

อนุญาตใหทานรองนายกเทศมนตรีเปนผูนำเสนอรายละเอียดตอท่ีประชุม 

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  
รองนายกเทศมนตรี งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองสวัสดิการสังคม) 

โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี ้

   ขอความเดิม หนาที่ ๓๒๙ แผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน ตู
เหล็กเก็บแฟมเอกสาร ขนาด ๔๐ ชอง จำนวน ๖,๕๐๐ บาท เพื่อจายเปนคา
จ ัดซื ้อตู เหล็กเก็บแฟมเอกสาร จำนวน ๑ หลัง เปนเง ิน ๖,๕๐๐ บาท 
รายละเอียดดังนี ้

    - ตู ทำด วยเหล ็ก ม ีขนาดไมน อยกว า ๙๐x๔๕x๑๘๐ 
เซนติเมตร 

    - มีชองเก็บแฟม จำนวน ๔ ชั้น รวม ๔๐ ชอง 

    - มีแผนพลาสติกก้ันระหวางแฟม 

    - มีลอเลื่อน ๔ ลอ 

   - เปนครุภัณฑที่ไมมีกำหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของ
หนวยงานรัฐ 

   - ตั้งงบประมาณรายจายครุภัณฑตามราคาทองถิ่นเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

   - เปนไปตามหนังส ือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ ่น ที ่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัท่ี ๒/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๒๕ 

 

   - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ 
ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

   - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไขครั้งท่ี 
๔/๒๕๖๖ หนาท่ี ๑๘๑ ลำดับท่ี ๓ 

   แกไขเปลี่ยนแปลงเปน หนาที่ ๓๒๙ แผนงานสังคมสงเคราะห งาน
บริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับสังคมสงเคราะห งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สำนักงาน ตูเหล็กเก็บแฟมเอกสาร ขนาด ๔๐ ชอง จำนวน ๖,๕๐๐ บาท เพ่ือ
จายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บแฟมเอกสาร จำนวน ๑ หลัง เปนเงิน ๖,๕๐๐ 
บาท รายละเอียดดังนี ้

    - ตู ทำด วยเหล ็ก ม ีขนาดไมน อยกว า ๙๐x๓๑x๑๘๐ 
เซนติเมตร 

    - มีชองเก็บแฟม จำนวน ๔ ชั้น รวม ๔๐ ชอง 

    - มีแผนพลาสติกก้ันระหวางแฟม 

    - มีลอเลื่อน ๔ ลอ 

   - เปนครุภัณฑที่ไมมีกำหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของ
หนวยงานรัฐ 

   - ตั้งงบประมาณรายจายครุภัณฑตามราคาทองถิ่นเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

   - เปนไปตามหนังส ือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ ่น ที ่  มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

   - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ 
ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

   - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไขครั้งท่ี 
๔/๒๕๖๖ หนาท่ี ๑๘๑ ลำดับท่ี ๓ 

โดยมีเหตุผลคือ เนื่องจากมีความจำเปนตองปรับขนาดใหเหมาะสม
กับความตองการที่จะใชงานในการจัดเก็บแฟมเอกสารของทางราชการ ดวย
หลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน จึงขอเสนอญัตติแกไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถิ ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธ ีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ขอ ๒๙  
ขอไดโปรดนำเสนอตอที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบานเปด เพื่อพิจารณา
อนุมัติตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงไดสอบถามวาเพ่ือใหเหมาะสมกับความตองการท่ีจะ

ใชงาน ในการจัดเก ็บ กอนหนานี ้ม ีขนาด ๙๐x๔๕X๑๘๐ เซนติเมตร 
เปลี่ยนเปน ๙๐X๓๑X๑๘๐ เซนติเมตรนั้น ถามวาขนาดที่ตางกันเพราะอะไร 
หาชื้อไมไดหรือเพราะขนาดของแฟม ตนขอทราบเหตุผลเพ่ิมเติม 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัท่ี ๒/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๒๖ 

 

นางสาวประพัตตรี  รถหามแห  ขนาดท่ีตองมีการเปลี่ยนแปลง เดิมจะเปนขนาด ๙๐X๔๕X๑๘๐ 
ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม เซนติเมตร เปลี่ยนเปน ๙๐X๓๑X๑๘๐ เซนติเมตร ท่ีเปลี่ยนจะเปนขนาดของ

ชองท่ีใสแฟม ปกติจะเปน ๔๕ เซนติเมตรจะกวางไป ถาขนาด ๓๑ เซนติเมตร
จะพอดีกับขนาดแฟม  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล เพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมี จากนั้นไดขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ 

เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง คือ 
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม เห ็นชอบใหแก ไขเปล ี ่ยนแปลงคำช ี ้แจงงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองสวัสดิการสังคม) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๘  ขอความเห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ี
เปนพิษหรือขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดขอนแกน ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนกับ
เทศบาลตำบลบานเปด (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๘ ขอความเห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือ  
ประธานสภาเทศบาล ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เปนพิษหรือขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัด

ขอนแกน ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนกับเทศบาลตำบล  
บานเปด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) จากนั้นไดเชิญฝายบริหารอธิบาย
ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ในระเบียบวาระท่ี ๓.๘ ขอความเห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
นายกเทศมนตร ี ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีเปนพิษหรือขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัด

ขอนแกน ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนกับเทศบาลตำบล  
บานเปด (กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดลอม) ตนขออนุญาตใหทานรอง
นายกเทศมนตรีเปนผูนำเสนอรายละเอียดตอท่ีประชุม 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัท่ี ๒/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๒๗ 

 

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบบันทึกขอตกลงความ 
รองนายกเทศมนตรี รวมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีเปนพิษหรือขยะอันตรายจากชุมชน

จังหวัดขอนแกน ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนกับเทศบาล
ตำบลบานเปด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) โดยมีหลักการคือ ตามท่ี
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนจะทำบันทึกขอตกลงความรวมมือในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยที ่เปนพิษหรือขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัด
ขอนแกน ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน กับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนและสวนราชการอื่น เปนระยะเวลา ๕ ป 
ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๗๑ และเนื่องจากบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที ่เปนพิษฯ ไดหมดอายุ เมื ่อวันที ่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อใหการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย
จากชุมชนจังหวัดขอนแกนเปนไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรื่อง การทำความตกลงความรวมมือ
กันจัดทำบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ ๒ กำหนดให 
การทำความตกลงความรวมมือในการจัดทำบริการสาธารณะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตั้งแตสองแหงขึ้นไป ซึ่งอาจเปนองคกรปกครองสวน
ทองถิ ่นในเขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจขามเขตจังหวัดไดหากเปนพื ้นท่ี
ติดตอกัน และประชาชนในพื ้นที ่ได ร ับประโยชนจากการจัดทำบริการ
สาธารณะนั้นโดยตรง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประชุมปรึกษาหารือ
รวมกันโดยจัดทำขอตกลงเปนหนังสือ และนำเสนอสภาทองถ่ินของแตละแหง
พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้น ทั้งนี้ ใหรายงานและจัดสงสำเนาบันทึกขอตกลงใหผูกำกับดูแล
องคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบดวย โดยมีเหตุผลดังนี้ 

   ๑. เพื่อใหเกิดการบูรณาการรวมกันระหวางองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสวนราขการอ่ืนในการ
บริหารจัดการเกี ่ยวกับการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยที ่เปนพิษหรือ
อันตรายภายในเขตจังหวัดขอนแกน ตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง 
ใหมีการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายอยางถูกหลักสุขาภิบาล ให
เปนไปตามมาตรฐานที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยการควบคุมมลพิษ และ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยที ่เปนพิษหรือ
อันตรายออกจากขยะมูลฝอยท่ัวไปกอนนำไปกำจัดอยางถูกวิธี 

   ๒. เพื่อใหเกิดการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยที่เปนพิษหรือขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดขอนแกน 
ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัดขอนแกนและสวนราชการอื ่น เปนระยะเวลา ๕ ป ต ั ้งแต
ปงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๗๑ 

   ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ
บันทึกขอตกลงความรวมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เปนพิษหรือ



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัท่ี ๒/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๒๘ 

 

ขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดขอนแกน ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกนกับเทศบาลตำบลบานเปด เปนไปตามประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง การทำความตกลง
ความรวมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
หนังสือองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ที่ ขก ๕๑๐๐๖/ว ๑๓๑ ลงวันท่ี 
๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๗ ขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
บานเปด เพ่ือพิจารณาเห็นชอบตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม  

นายธนดล  ประสริฐทรง   ตนอยากทราบรายละเอียดจากคณะผูบริหารเพ่ิมเติมคือเรื่องนี้เปน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เรื่องดีเราไมขัดของอยูแลว แตอยากจะขอใหทางคณะผูบริหารหรือทางสวน

ราชการชวยอธิบายกอนที ่จะสิ ้นสุดของบันทึกขอตกลงเดิมคือวันที ่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๖ ที ่ผานมา ทางเทศบาลเรามีขั ้นตอนการปฏิบัติในเรื ่อง
เกี่ยวกับขยะมูลฝอยที่เปนพิษหรือขยะอันตรายตอสุขภาพ กอนที่จะนำไป
จัดการตอ เรามีการคัดแยกใชหรือไม ในข้ันตอนการแบงงานระหวางทองถ่ิน
กับองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีผานมาเราไดดำเนินการอยางไร เพ่ือท่ีจะเปน
ความรูสำหรับทานสมาชิกสภาฯ ซึ่งอาจจะไมไดลงลึกในข้ันตอนของการ
ปฏิบัติงานรวมกันกับคณะผูบริหารจะไดมองเห็นภาพเดียวกัน ในโอกาสตอไป
ที่หลังจากบันทึกขอตกลงรวมกันฉบับใหม ๕ ป จากป ๒๕๖๗ เปนตนไปถึงป 
๒๕๗๑ เราไดอะไร อาจจะไดนำเสนอในข้ันตอนของการทำงานพัฒนาก็ดีหรือ
เทศบัญญัติ จึงอยากขอขอมูลเพ่ิมเติม 

นายมนตรี  สุพรหมอินทร  สำหรับขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ ตนขอบพระคุณอยางยิ่ง 
ผูอำนวยการกองสาธารณสุข ท่ีจะไดอธิบาย ท่ีผานมาในเรื่องของการจัดการขยะตามท่ีไดนำเรียนแบบท่ี 
และสิ่งแวดลอม ทานทราบดี ขยะมี ๔ ประเภท ๑. ขยะรีไซเคิล ๒. ขยะอินทรีย เศษอาหาร ๓. 

ขยะทั่วไปจะตองไปกำจัดกับโรงไฟฟา และ ๔. ขยะพิษหรือขยะอันตราย
ยกตัวอยางเชน แบตเตอรี่ ไฟฉาย หลอดไฟ กระปองยาฆาแมลง เปนตน ซ่ึงท่ี
ผานมาเราเอาถังขยะสีแดงไปไวในแตละหมูบาน ซึ่งตองขอบคุณทางฝาย
ปกครองที่ใหความอนุเคราะหโดยสวนใหญจะอยูที่ศาลากลางบานหรือจุดท่ี
ชุมชนกำหนดไว ทางชุมชนก็จะประชาสัมพันธใหกับชาวบานไดทราบวาถามี
หลอดไฟ ไฟฉาย แบตเตอรี่ ใหเอามาทิ้งถังขยะสีแดง ถาเต็มหรือลนถังแลว 
ทางผูนำชุมชนจะประสานมาทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเพื่อจะไป
เก็บขนตอไป สวนใหญจะไปเดือนละ ๑ ครั้ง เก็บรวบรวมมาไวในสถานท่ีท่ี
เทศบาลกำหนดไว ซึ ่งอยู ในที ่มิดชิดเพื ่อไมใหปะปนหรือกอมลภาวะกับ
สิ ่งแวดลอมได สวนใหญจะเปนหลอดไฟกับกระปองยาฆาแมลง เราจะ
รวบรวมไวทุกป เม่ือถึงปลายปงบประมาณทางองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกนจะทำหนังสือมาประสานวาใหแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ
สวนราชการอ่ืนๆ นำขยะพิษเหลานั้นไปรวบรวม เพ่ือทางองคการบริหารสวน



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัท่ี ๒/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๒๙ 

 

จังหวัดขอนแกนจะนำไปกำจัดใหถูกหลัก ซ่ึงหนวยงานท่ีกำจัดนั้นจะตองไดรับ
อนุญาตถูกตองและถูกหลักสุขาภิบาล ซึ ่งราคาคาใชจายคอนขางสูงแต
คาใชจายเหลานี้ทาง อบจ.จะเปนผูออกคาใชจายเองทั้งหมดเพียงแตเรา
รวบรวมขนไปนำสง ซ่ึงท่ีผานมาเอาไปไวท่ีศูนยเครื่องจักรกลของ อบจ.บริเวณ
ทางเลี่ยงเมืองทุกปในเดือนสิงหาคมซ่ึงเราทำแบบนีเ้ปนประจำทุกป และไดรับ
ความรวมมือจากชุมชน ท่ีผานมาก็จะประมาณปลายป แตปนี้เนื่องจากวาตาม
ประกาศที่กำหนดไว ๕ ป ซึ่งจะหมดอายุแลว ทางองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกนจึงตองทำบันทึกขอตกลงตอไปซึ่งจะมีผลประมาณเดือนกรกฎาคม 
เพื่อใหสอดคลองเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกระจายอำนาจ จึง
จำเปนตองทำบันทึกขอตกลงขึ้นมาใหม และบันทึกขอตกลงจะตองผานความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลนั้นๆ จึงไดนำเสนอเขาในท่ีประชุมในวันนี้ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ในเม่ือเอาขยะพิษไปทำลายปละครั้ง แลวเรานำขยะเหลานั้นไปเก็บ 
ประธานสภาเทศบาล ไวท่ีไหน 

นายมนตรี  สุพรหมอินทร  เรามีท่ีเก็บไวท่ีหองกักเก็บโดยตรงอยูแลว บริเวณลานจอดรถบรรทุก 
ผูอำนวยการกองสาธารณสุข ขยะและมีสวนท่ีเก็บบริเวณดานหลัง 
และสิ่งแวดลอม 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล เพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมี จากนั้นไดขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ 

เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง คือ 
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม เห็นชอบในบันทึกขอตกลงความรวมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ี
เปนพิษหรือขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดขอนแกน ระหวางองคการบริหาร
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สวนจังหวัดขอนแกนกับเทศบาลตำบลบานเปด (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง การประกาศใชแผนดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ิมเติมครั้งท่ี ๑, 
เพิ่มเติมครั้งที่ ๒, แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๖/๒๕๖๗, 
เปลี ่ยนแปลงครั ้งที ่ ๘/๒๕๖๗ และแกไขครั ้งที ่ ๑๒/๒๕๖๗ (กองยุทธศาสตรและ
งบประมาณ) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง การประกาศใชแผนดำเนนิงาน ประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑, เพิ่มเติมครั้งที่ ๒, แผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๖/๒๕๖๗, เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 
๘/๒๕๖๗ และแกไขครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 
จากนั้นไดเชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง การประกาศใชแผนดำเนินงาน ประจำป 
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑, เพิ่มเติมครั้งที่ ๒, แผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๖/๒๕๖๗, เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 
๘/๒๕๖๗ และแกไขครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๗ ซ่ึงไดดำเนินการอนุมัติและประกาศใช
ไปแลวนั้น 

   ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวของ จึงขอรายงานการประกาศใช รายละเอียดดังนี้ 

   ๑. แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม
ครั้งท่ี ๑ อนุมัติประกาศใชเม่ือวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ 

   ๒. แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม
ครั้งท่ี ๒ อนุมัติประกาศใชเม่ือวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๗ 

   ๓. แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๗ 
อนุมัติประกาศใชเม่ือวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๗ 

   ๔. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี    
๘/๒๕๖๗ อนุมัติประกาศใชเม่ือวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๗ 

   ๕. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไขครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ 
อนุมัติประกาศใชเม่ือวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๗ 

 ขอไดโปรดนำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบานเปดเพ่ือทราบตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ระเบียบวาระท่ี ๔ การประกาศใชแผนดำเนินงาน ประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑, เพิ่มเติมครั้งที่ ๒, แผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๖/๒๕๖๗, เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 
๘/๒๕๖๗ และแกไขครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ ของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
ทานสมาชิกสภาฯ คงไดศึกษามาแลว จากนั้นไดถามในที่ประชุมวามีสมาชิก
สภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามหรือไม ปรากฏวาไมมี จึงไดนําเขาสูระเบียบ
วาระการประชุมตอไป  



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัท่ี ๒/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๓๑ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ จากนั้นไดถามในท่ีประชุมวามีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล สภาฯ ทานใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 

นายชัยรัตน  มัสมี  ตนขออภิปรายเก่ียวกับเรื่องของการวางทอระบายน้ำของผูรับเหมา  
รองประธานสภาเทศบาล ตัวอยางเชน ซอยชางเซหลังโรงเรียนบานโคกฟนโปงที่ตนไปดูหนางานมา จึง

เกิดเปนขอสงสัยวาในการวางทอระบายน้ำนั้นทอระบายน้ำใหมต่ำกวาทอ
ระบายน้ำเดิมแลวเราเอาไปเชื่อมกันน้ำจะไหลไปดานใด ออกไปทางโรงเรียน
ตอนนี้ทอระบายน้ำเดิมบริเวณนั้นมีการชำรุดและมีโคลนเขาไปอุดตันเปน
จำนวนมาก ตอนนี้รูสึกวาน้ำจะไหลยอนไปทางชุมชนบานสวนวังทอง ทาน
ออกไปดูไดตรงหัวโคงทอจะแตกอยูบริเวณนั้น ตนเปนหวงจึงอยากใหกำชับ
ทางผูรับผิดชอบชวยไปดูแลตรวจสอบในการทำงานของผูรับเหมาดวย แลว
ขอใหเจาหนาท่ีจัดทำแผนดวยวาทำโครงการนี้ใหสำรวจบางวาโครงการที่ทำ
ไปแลวชาวบานไดประโยชนมากนอยเพียงใด ทำไปแลวน้ำจะไหลไปทางใด ใน
การออกประชาคมของหมูที ่ ๒๑ และหมูท่ี ๔ ที่ผานมาที่วัดกองศรี ตนได
นำเสนอในท่ีประชุมวาใหวางทอระบายน้ำจากชมุชนบานสวนออกมาดานหนา 
โดยการวางทอระบายน้ำทองสองขางแลวคอยเอาทอใหมเขาไปเช ื ่อม 
เพราะวาถาเราไมมีที่ไปของน้ำความเดือดรอนก็คงจะเกิดขึ้น จึงอยากใหทาน
ออกไปตรวจสอบใหก ับชาวบานชวยแกไขปญหาใหก ับชาวบานดวย 
งบประมาณก็ผานการอนุมัติจากสภาฯ ไปแลว แตการทำงานของผูรับเหมาใน
หลายๆ จุดทำใหชาวบานไดรับความเดือดรอนจึงขอฝากไวดวย อีกเรื่องหนึ่ง
เก่ียวกับถนนเสนทรัพยสมบูรณในการ Overlay ถนน ตนไมทราบวาตอนนี้ไป
ถึงไหนแลวถาเปนไปไดก็อยากใหรีบทำใหชาวบานสวนท่ีเหลือเราคอยมา
อนุมัติกันใหม เพราะวาในตอนนี้เรามีขอพิพาทกับเจาของที่ดิน ไมทราบวา
ทำไมทั้งเสาไฟทั้งทอน้ำประปายังผานไดแตพอเราจะไปทำถนน ทำไมจึงเกิด
ปญหาขึ้นมา อยากจะชวยใหความสะดวกกับบานทรัพยสมบูรณดวย อีกเรื่อง
หนึ่งคือเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคมที่ผานมาตนและสมาชิกสภาฯ ประกอบดวย 
ทานประธานสภาฯ ทานสุพล ทานบัวฮอง รวมท้ังตนเองไดเขารวมประชุมเชิง
ปฏิบัติการท่ีศาลาประชาคมของจังหวัดขอนแกน เก่ียวกับเรื่องการพัฒนาบึงกี 
คือจะมีการพัฒนาบึงกีบริเวณดานขางศาลปูขันธจักรและสนามกีฬาบานเปด 
และอีกจุดหนึ่งคือกอนถึงศาลาประชาคมหมูที่ ๒ จะมีการพัฒนา ตนไดรวม
ประชุมเกี่ยวกับวางแผนการพัฒนาใหเปนสถานที่ทองเท่ียวและหลายๆ อยาง 
จึงรูส ึกไดว าบานเปดของเราบึงกีของเรากำลังจะไดร ับการพัฒนาดวย
งบประมาณ ๗๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทางสภาฯจึงไดสอบถามไปวาเม่ือทำเปน
สถานที่ทองเท่ียวแลวตอนนี้จะเกิดปญหาในการบำบัดน้ำเสีย ทอระบายน้ำ
ของแตละหมู บานในบานเปดของเราทั้ง ๔ หมูบานน้ำเสียจะไหลลงบึงกี
ทั้งหมด จึงไดนำเสนอตอเจาของโครงการวาจะมีวิธีดำเนินการอยางไร เขา



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัท่ี ๒/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๓๒ 

 

แจงวาจะมีทอระบายน้ำแบงออกเปน ๒ เสน เสนหนึ่งคือทอน้ำเสียท้ังหมดใน
บานเปดจะไปลงท่ีบอบำบัดน้ำเสียบริเวณขางประตูน้ำ แลวอีกเสนหนึ่งคือทอ
น้ำฝนจะไหลลงบึงกี จึงไดสอบถามตอไปวาถาเราทำเปนสถานท่ีทองเท่ียวแลว
ทานมีนโยบายปองกันน้ำทวมอยางไร ซึ่งเปนขอเสนอจากทางสมาชิกสภาฯ 
ในที่ประชุมวาเม่ือกอสรางไปแลวเกิดมีน้ำทวมขึ้นมาบริเวณที่ทำไวจะสูงต่ำ
ขนาดไหน จะปองกันเวลาน้ำทวมจะเปดไฟหรือสวิตชไฟอยางไร เขาก็แจงวา
จะนำกลับไปพิจารณาเพื่อนำเสนอในวาระตอไป เพราะตอนท่ีนำเสนอเปน
วาระที่ ๒ ชวงแรกที่โรงแรมอวานีขอนแกน ตนก็ดีใจกับบึงกีของเราจะไดเปน
สถานที ่ทองเท่ียว แลวตนก็ไดสอบถามวาโซนบึงหนองโคตรมีโครงการ
อะไรบาง เขาจึงไดขอเบอรโทรศัพทตนไวแลวแจงวาจะติดตอมาวาโซนบึง
หนองโคตรของเราจะพัฒนาอะไรบาง มีจุดไหนสำคัญบาง แตก็ตองขอเรื่องไป
ทางสวนกลาง ตนจึงขอชี้แจงเพ่ือใหทุกคนไดรูวาบึงกีของเราจะไดเปนสถานท่ี
ทองเท่ียวเพ่ิมเติม  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  เสร็จจากสวนนี้ก็คงตองไดประสานงานกับทางคณะผูบริหารอีกครั้ง 
ประธานสภาเทศบาล  ในสวนของรายละเอียดเพราะวาในเบื้องตนทางคณะผูบริหารวางแผนไว ไม

วาจะเปนในลานของสวนออกกำลังกายหรืออะไรที่ทางผูบริหารออกแบบไป 

จะตองสอดรับกันกับของโยธาธิการและผังเมืองท่ีจะดำเนินการตอ เพราะเปน

ในเรื ่องของที่จอดรถหรือใดๆ เบื้องตนก็เปนการเลาสูกันฟง เม่ือทางโยธา     

ธิการและผังเมืองไดมาประสานกับทางคณะผูบริหารก็จะไดเหมือนกับวา

รับทราบขอมูลเบื ้องตนและในเรื ่องของปญหาตางๆ จากนั้นไดถามในท่ี

ประชุมวามีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม ปรากฏ

วาไมมี จึงแจงในที่ประชุมวาการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี     

๒/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ซึ่งตรงกับวันจันทรที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต

เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมหนองโคตร ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลตำบล

บานเปด ไดครบถวนทุกระเบียบวาระการประชุมแลว และขอปดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๒๐  น.  

  

  
 
 

(นายเจษฎา  ชัยมงคล) 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบานเปด 

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลบานเปด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งไดทำการตรวจรายงาน
ประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนที่เรียบรอยแลว และรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ถูกตอง จึงไดลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐาน 

 
 

(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายปศนพล  เมืองสนธิ์) 
 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายบัวฮอง  บุญจวง) 

 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายบุญเพ็ง  สุทธิ) 

 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา) 

 
 

(ลงชื่อ)    เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายชัยรัตน  มัสมี) 

 

 

รายงานการประชุมครั้งนี้ไดผานการรับรองในคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัย

ท่ี ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี  ๒๑  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 
 

 

(นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลบานเปด 
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